

โครงการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตอาหาร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้อาหารมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ความสามารถในการยืดอายุของอาหาร ทำให้เก็บรักษาไว้ได้นาน ความสามารถในการขนส่งอาหารไปทั่วทุกมุมโลกได้รวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร แต่ในขณะที่เทคโนโลยีกำลังเจริญรุดหน้าไปนั้น ปัญหาใหม่ ๆ ก็เกิดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัย ทำให้แต่ละประเทศทั่วโลก สนใจและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากโรคอาหารเป็นพิษ ตามนิยามขององค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ซึ่งหมายถึง อาหารนั้นจะต้องปลอดภัยจากสารพิษ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ต้องมีกรรมวิธีในการเตรียม ประุง ผสม และรับประทานอย่างถูกต้อง ตาม ความมุ่ง หมายของอาหารนั้น ๆ อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ถือว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจหลัก ทั้งจากกลุ่มเกษตร ประมง และปศุสัตว์ เป็นสินค้าที่มีความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอาหารสากล และปลอดภัย แต่อุตสาหกรรมอาหารที่ส่งออกของไทย ดังกล่าว ยังประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงการบริหารการจัดการ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และปลอดภัยจากแหล่งผลิต หรือแหล่งแปรรูป ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผู้ประกอบการไทย จึงต้องตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องดังกล่าว โดยต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และความปลอดภัยสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จึงต้องพัฒนาสถานประกอบการให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อสถานประกอบการ และสินค้า เช่น GAP, GMP และ HACCP เป็นต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเข้าสู่มาตรฐานการผลิต

กลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน

สาขาเป้าหมาย

อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร(Non-Food) ในประเภทต่างๆ ดังนี้

- ปาล์มน้ำมัน
- มันสำปะหลัง
- สมุนไพรและเวชภัณฑ์ เช่น น้ำมันนวด สปา
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น สบู่ แชมพูสระผม
- ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท
ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2367 8182 , 0 2367 8174 โทรสาร : 0 2381 1054

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 - 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม